

ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด

ใกล้ถึงวันวิวิธ อ้อ ไม่ใช่ครับใกล้ถึงวันเกษียณอายุราชการอีกเพียง ๑๕ วันเท่านั้นครับ สำหรับท่านที่รับใช้ประชาชนและราชการมาจนอายุครบ ๖๐ ปีก็ถึงเวลาที่ราชการจะได้ดูแลท่านบ้าง ที่นี้ตามระเบียบราชการแล้วเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวท่านไว้อย่างไรเมื่อตอนที่เข้ารับราชการ ตอนจะจากไปก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันครับ หากจะมีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องโลกก็ต้องมีหลักฐานชัดเจน เป็นต้น

เรื่องนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบแล้วนายวีรยุทธพบว่าข้อมูลวัน เดือน ปีเกิด ใน ก.พ. ๗ ระบุว่าเกิดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งต้องเกษียณในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ความจริงเกิดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งจะเกษียณในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นายวีรยุทธจึงยื่นขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดให้ตรงกับทะเบียนราษฎร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวบรวมหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา แต่ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือแจ้งปฏิเสธว่านายวีรยุทธยื่นคำขอแก้ไขเกินเวลาที่กำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ นายวีรยุทธจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เป็นปัญหาสิครับ! เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ให้แก่ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ก็เลยไปเปิดพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๕ วรรคสามกล่าวโดยรวมๆ ว่าถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตามจริง ก็มีสิทธิยื่นคำขอให้หน่วยงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และวรรคสี่หากหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแก้ไขให้ตามคำขอ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ก็ได้พิจารณาคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ทะเบียนบ้านฉบับปี ๒๕๑๕ ๒๕๒๖ และปี ๒๕๓๕ รวมทั้งหลักฐานการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประกาศนียบัตรฯ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ หลักๆ ของการพิจารณาเรื่องนี้ครับต้องดูจากสูติบัตร เมื่อไม่สามารถนำมาแสดงได้ก็ดูจากทะเบียนบ้านฉบับเก่าสุดคือฉบับปี ๒๕๑๕ ที่ระบุว่าเกิดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ เมื่อดูหลักฐานหลายๆ ฉบับตรงกันแล้วจึงเชื่อได้ว่านายวีรยุทธเกิดวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงวินิจฉัยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ไขเดือนเกิดจากเดือนกรกฎาคม เป็นเดือนธันวาคม ให้คุณครูวีรยุทธสอนหนังสือเด็กไปอีก ๑ ปี

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กทำให้เรียบร้อยก่อนเกษียณครับ บางท่านเกษียณแล้วเกือบไม่ได้รับบำนาญก็มี พวกเราจะจดจำคุณงามความดีที่ท่านได้ให้ไว้แก่งานราชการและประชาชน ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ